

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 434* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 26/ 07/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hoàng

Trong vài ngày vừa qua truyền thông trong nước đưa tin về virus covid-19 làm chúng ta, những người Việt Nam thêm lo ngại. Đó là tình hình lây nhiễm virus trên thế giới không giảm bớt nếu không muốn nói là nhiều hơn, nhanh hơn. Tại nước Việt Nam, báo chí cũng thông tin về chuyện một người ngụ tại Đà Nẵng bị những triệu chứng của bệnh do virus covid-19. Xét nghiệm bước đầu cho thấy dương tính với virus. Đây là trường hợp đầu tiên tại Đà Nẵng kể từ ngày 10/4 là ngày phát hiện ra ca lây nhiễm cuối cùng trong cộng đồng, không kể những trường hợp nhiễm bệnh từ những người mang bệnh từ nước ngoài vào.

Việc phát bệnh từ cộng đồng làm nhiều người lo lắng. Nếu không do người nước ngoài đưa vào thì người này đã bị lây nhiễm từ cộng đồng, từ những người mang virus trong thời kỳ ủ bệnh. Nói cách khác, tuy chưa phát hiện, virus không mất đi nhưng nằm đâu đó trong cộng đồng. Cũng may là cho tới giờ này, những người tiếp xúc với bệnh nhân đều cho kết quả âm tính trong các cuộc xét nghiệm.

Tin tức đó làm chúng ta lo âu nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm thấy có niềm hy vọng vì nhiều nước, trong đó có Việt Nam, công bố đã thành công trong việc tạo vaccin chống virus. Các vaccin này trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng nghĩa là chẳng bao lâu nữa sẽ đưa ra sử dụng. Mừng vì hy vọng virus sẽ không làm chết người nữa.

Đối với họ đạo Chợ Đũi thì ca lây nhiễm này cũng làm chúng ta hơi lo âu một chút vì tuần sau họ đạo có chuyến hành hương đi Lavang theo thông lệ hàng năm, và có ghé ngang Đà Nẵng. Chúng ta cố gắng tránh lây nhiễm nhưng chúng ta cũng cầu nguyện cho chuyến đi hành hương được tốt đẹp. Xin Đức Mẹ đồng hành với họ đạo chúng ta.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

26/07/2020 CHÚA NHẬT CHÚA VII THƯỜNG NIÊN A

VUI MỪNG BÁN TẮT CẢ

“Nước Trời giống như chuyện kho báu giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)

Suy niệm: Người thương gia này thật khôn ngoan vì biết làm ăn. Anh muốn sở hữu thửa ruộng mà anh khám phá có kho báu trong đó. Bởi vậy, anh **vui mừng đi bán tất cả** những gì anh có để mua cho bằng được thửa ruộng ấy. Anh vui mừng vì thấy trước kho báu sẽ thuộc về mình. Chắc hẳn những gì anh có trước đây cũng quý giá và đã từng gắn bó với anh, nhưng chúng chẳng đáng giá gì nếu so với kho báu. Vì thế, anh mạnh dạn bán tất cả những gì anh có vì biết chọn lựa và biết thẩm định giá trị của kho báu ấy. Đánh đổi những gì ít giá trị để lấy cái giá trị hơn quả là một hành động khôn ngoan. Nhờ biết chọn lựa, dám hy sinh tất cả những gì mình có, anh lại được cả một kho báu!

Mời Ban: Kho báu được ám chỉ ở đây chính là **Nước Trời**. Tiền tài, danh vọng và tất cả mọi sự ở thế gian này cộng lại cũng không thể so sánh với Nước Trời. Trước một Nước Trời vô cùng quý giá như vậy, ai muốn chiếm hữu hay muốn vào phải có lòng ước ao, dứt khoát triệt để, dám đánh đổi tất cả. Nước Trời là đối tượng trên hết mọi người cần kiếm tìm và phải can đảm **bán hết những gì mình có** mỗi khi đã nhận ra giá trị vô song của nó.

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm rằng quê hương đích thật mà Chúa Giê-su đã ưu ái dọn sẵn cho mình là Nước Trời.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì mới chiếm được.” Xin ban cho chúng con lòng can đảm và dứt khoát chiếm cho được Nước Trời, là kho báu vô tận Chúa dành sẵn cho chúng con.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **ĐTC Phanxicô thăm trại hè thiếu nhi ở Vatican.**

ĐTC đã gây ngạc nhiên cho các trẻ em đang tham dự trại hè do Vatican tổ chức khi ngài bất ngờ đến thăm các em vào sáng ngày 20.07 vừa qua.

Chiều thứ Hai 20.07.2020, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết vào lúc quá 9 giờ sáng cùng ngày, ĐTC đã đến thăm các thiếu nhi đang tham dự Trại hè Thiếu nhi đang diễn ra tại Vatican trong những ngày này, khi các em đang ăn điểm tâm tại Hội trường Phao-lô VI.

ĐTC đến thăm từng bàn, trò chuyện với các em. Ngài cũng đến thăm khu sân chơi được thiết lập ngay trong Hội trường và nói chuyện với những “cố vấn” của trại hè, trả lời các câu hỏi của họ và cảm ơn công việc của họ.

Sau đó, ĐTC đã ngồi trò chuyện với các thiếu nhi; ngài khuyến khích các em kết bạn mới. Ngài nói: “Những người chỉ biết vui chơi một mình là ích kỷ. Các con phải ở bên nhau, với bạn bè, để có một khoảng thời gian vui vẻ.”

Cuối cùng, trước khi trở về nhà thánh Marta vào lúc khoảng 10 giờ, ĐTC đã chào những người tổ chức trại và cảm ơn họ.

Trại hè thiếu nhi bắt đầu từ đầu tháng 7. Trại được tổ chức trong vườn Vatican, sân bay trực thăng và Hội trường Phao-lô VI. Khoảng 100 con em của các nhân viên Vatican, tuổi từ 5-14, tham gia các trò chơi, học hỏi và cầu nguyện. Các hoạt động bao gồm bơi lội, tennis, bóng đá, bóng bàn và bóng rổ, vv.

Phủ Thống đốc thành Vatican đã tổ chức trại hè theo yêu cầu của ĐTC. Cha Franco Fontana, tuyên úy của Hiến binh Vatican, là người điều phối sáng kiến. Cha đã tóm tắt động lực của Trại hè thiếu nhi mùa hè: mang đến cho các em cơ hội “sống mùa hè cách thanh thản”. Các thành viên của dòng Salê-diêng Don Bosco hợp tác với hiệp hội Tutti in una festa - Mọi người trong một bữa tiệc - quản lý trại hè.

❖ Bộ Giáo sĩ công bố Huấn thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận

Ngày 20.07.2020, Bộ Giáo sĩ đã công bố Huấn thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận để phục vụ tốt hơn “sứ vụ duy nhất là rao giảng Tin Mừng.”

Huấn thị được Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cùng với các vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký ký ngày 29.06 vừa qua, có tựa đề: “Sự hoán cải mục vụ của cộng đoàn giáo xứ để phục vụ cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo hội”.

Tài liệu có 124 số; ngoài phần mở đầu và kết luận, Tài liệu có 11 chương, với 6 chương đề cập đến vấn đề hoán cải mục vụ, các cộng đoàn giáo xứ, từ hoán cải cá nhân đến hoán cải cơ cấu; 5 chương cuối bàn đến các vấn đề thực hành như tiến trình gộp các giáo xứ, vai trò mục vụ của cha sở, ban điều hành giáo xứ, vai trò các phó tế, tu sĩ, giáo dân, vv.

Thông cáo Báo chí cho biết: “Tài liệu đề cập đến chủ đề chăm sóc mục vụ của các cộng đoàn giáo xứ và sự tham gia vào việc thực thi nó, cũng như

các thừa tác vụ khác nhau của giáo sĩ và giáo dân, để thúc đẩy tinh thần đồng trách nhiệm hơn của tất cả những người đã được rửa tội.” Tài liệu nhắc rằng “trong Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người và mọi người đều có thể tìm thấy vị trí của họ” trong một gia đình duy nhất của Thiên Chúa, trong sự tôn trọng ơn gọi của mỗi người.

Lý do ban hành Huấn thị

Giải thích về lý do ban hành Huấn thị, Thông cáo Báo chí viết: Được thúc đẩy bởi một số Giám mục, Bộ Giáo sĩ thông báo về sự cần thiết phải xây dựng một công cụ mục vụ - giáo luật liên quan đến các dự án cải cách khác nhau của các cộng đồng giáo xứ và việc tái cơ cấu giáo phận, đang được tiến hành hoặc đang được lên kế hoạch, với chủ đề liên quan đến các đơn vị và các khu vực mục vụ. Do đó, tài liệu dự định đưa ra một số lựa chọn mục vụ, đã được các vị mục tử khởi xướng và được "thử nghiệm" bởi Dân Chúa, để góp phần đánh giá và đo lường luật riêng với luật của Giáo hội hoàn vũ.

Vai trò của cha xứ và của cộng đồng giáo xứ

Tài liệu nhấn mạnh đến vai trò của cha xứ, là "mục tử thật sự" của cộng đồng và cũng nhấn mạnh hoạt động mục vụ kết nối với sự hiện diện trong cộng đồng phò tá, người thánh hiến và giáo dân, được kêu gọi tham gia tích cực, theo ơn gọi riêng và thừa tác vụ của họ, vào sứ mệnh truyền giáo duy nhất của Giáo hội.

Tránh những thái quá có thể

Huấn thị mới này không ban hành luật mới nhưng đề xuất cách áp dụng luật đã có hiệu lực theo cách tốt hơn, dựa trên kinh nghiệm của Bộ Giáo sĩ trong việc phục vụ các Giáo hội cụ thể, “để giúp các tín hữu tránh một số thái quá có thể như việc giáo sĩ hóa giáo dân và tục hóa giáo sĩ, hay xem các phò tá vĩnh viễn như “50% linh mục” hay “một siêu giáo dân”. (CSR_5312_2020)



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn thiên triệu Giáo phận Sài Gòn niên khóa 2020-2021.

Từ ngày 01/08 đến hết ngày 09/08/2020, ban mục vụ ơn gọi Giáo phận Sài Gòn sẽ nhận hồ sơ dành cho những bạn thanh niên nào muốn tìm hiểu và dẫn thân trong ơn gọi linh mục Giáo phận. Xin xem thủ tục hồ sơ nơi bản tin cuối nhà thờ.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Lucia Mỹ Ngọc:** 500.000đ. **Cô Tho:** 100kg gạo.